



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๑๔๑ วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒



RTAF



RTAF



RTAF

พลอากาศเอก ชัยพลฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับอิสริยาภรณ์ Meritorious Service Medal (Military) จากประธานาธิบดี Halimah Yacob โดยมี Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ เป็นผู้แทนในการมอบ โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศตรี Kelvin Khong ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ พลโท Melvyn Ong ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ และ Dr. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงกลาโหม สาธารณรัฐสิงคโปร์

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



ติดตามสถานการณ์ และหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน



พลอากาศเอก ถาวรวิวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ/หัวหน้าสำนักงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ ติดตามสถานการณ์ และหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นาวาอากาศตรี สมชาย ประสงค์ รองหัวหน้าแผนกสนับสนุนฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ จังหวัดน่าน

สำหรับภาพรวมการช่วยเหลือภัยแล้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศในท้วงนี้ ได้มีการปรับแผนการจัดส่งอากาศยานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มขึ้น โดยได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๓ เครื่อง และเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ ๒ (AU-23 A) จำนวน ๔ เครื่อง ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน นอกจากนี้ยังมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน โดยให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบินและโรงเรียนการบิน รวมถึงหน่วยสนามต่างๆ แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเบื้องต้น พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของหน่วยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการช่วยเหลือประชาชน อย่างไรก็ตาม ในท้วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเรื่องพายุโซนร้อนวิภา ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่เสี่ยงภัยได้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ จึงได้นำเสื้อชูชีพจำนวนหนึ่ง ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝูงบิน ๔๖๖ เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาคารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๒๑



พลอากาศโท พงษ์ศักดิ์ เสมาศัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาคารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ณ กองบิน ๒๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การและได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๖ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่)

ทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ



พลอากาศโท สุวัฒน์ สุวโรพร เจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ร่วมการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา



พลอากาศตรี สุวรรณ ข้าทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ตรวจการปฏิบัติราชการฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเภา)



นาวาอากาศเอก อนันต์ ทองเจริญ รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ และคณะ ตรวจการปฏิบัติราชการฝูงบินอิสระ ปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเภา) โดยมี นาวาอากาศโท อารัง คงช่วย ผู้บังคับฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเภา) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ๑๐๖ (อุตะเภา) จังหวัดระยอง

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการกองบิน ๔ ที่มีผลการเรียนดีเด่นลำดับที่ ๑ - ๕



นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ข้าราชการกองบิน ๔ ที่มีผลการเรียนดีเด่นลำดับที่ ๑ - ๕ ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สมควรได้รับการยกย่อง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

พิธีรับหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๖



นาวาอากาศเอก ชนระรัฐ จันทร์เบกษา เข้าพิธีรับหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน ๖ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๖ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๖ ดอนเมือง

โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย กองบิน ๕



นาวาอากาศเอก พลัง วิทยากรณ์ เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ประกอบการกิจการร้านค้าสวัสดิการอ่วมะนาวกองบิน ๕ เข้าร่วมโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)



กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ(Automated External Defibrillator : AED) ให้แก่กำลังพลกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง กรมช่างอากาศ บางซื่อ และโรงเรียนมัธยมในเขตกองทัพอากาศ โดยวิทยากรทีมแพทย์พยาบาล จิตอาของกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ สำนักงานพระธรรมนุญทหารอากาศ และกรมช่างโยธาทหารอากาศ

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ที่ประสบความสำเร็จจากพายุนร้อน “วิภา” ในพื้นที่จังหวัดน่าน



นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๖ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ นำอุปกรณ์เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จากกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก ไปยังผู้ประสบภัยปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ จังหวัดน่าน จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากพายุนร้อน “วิภา” เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ผู้บังคับการปฏิบัติราชการสนาม ๔๖๖ จังหวัดน่าน